



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพินาม
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๒๕๑๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลพินิจได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดทำขึ้นมาโดยการบูรณาการข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพร้อมศักยภาพของตำบลพิมาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอน และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนตำบลพิมานซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพินาม	๑
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา	๑๑
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐
ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ ภาคผนวก การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ	๕๕
ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙๐

